

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เลขที่รับ ๒๒๐๕
ในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑



<input type="checkbox"/> กองกิจการสภา	<input type="checkbox"/> กองแผนและงบประมาณ
<input type="checkbox"/> กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> กองคลัง
<input type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจสุขภาพ	<input type="checkbox"/> กองช่าง
<input type="checkbox"/> กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต	<input type="checkbox"/> กองพัสดุและทรัพย์สิน
<input type="checkbox"/> สำนักปลัด	

ฝ่ายบริหาร ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ฝ่ายบริหารภายใน () ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ถนนพิบูลย์เมือง - สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

ด่วนที่สุด
ที่ สร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๑๔

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายตราด กอบกอบ
เลขที่รับ ๒๑๗/๖๑
วันที่รับ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๐.๐๐

เรื่อง การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๙๘๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วยคณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ข้าราชการรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (ล็อกสเปค) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดำเนินคดีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยข้าราชการรถดูดโคลนให้หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ดังกล่าว
๒. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว
๓. หากมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นของอำเภอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.surinlocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพร สิงหวิชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๔๕๑-๘๙๕๗, ๐-๔๔๗๑-๓๗๑๘